



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

17 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, nationtv, bangkokinsight, สำนักโฆษก, thaiquote, newstv, ผู้จัดการ, tnnthailand, js100, mthai, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวี่ทุกช่อง

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เผย วันที่ 16 เม.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 29 ราย จำแนกเป็น มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 14 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย ได้แก่ คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 2 ราย ไปสถานที่ชุมนุมชน 1 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 10 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย กลับบ้านแล้ว 1,593 ราย ยังรักษาในรพ. 1,033 ราย เสียชีวิต 46 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,672 ราย

-กรณีนายกฯ จะมอบชุดตรวจหาเชื้อให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 10,000 ชุด เบื้องต้นทราบว่าชุดตรวจสอดดั่งกล่าวพัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับ บ.สยามไบโอไซน์ และจะทำเสร็จประมาณสิ้นเดือนเม.ย. จึงคาดว่าจะมีการมอบให้ช่วงหลังสิ้นเดือนเม.ย.แล้ว ซึ่งสถานการณ์ของไทยน่าจะดีขึ้น ส่วนเรื่องผ่อนคลายมาตรการ แม้สถานการณ์เหมือนแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงต้องไม่ประมาท ซึ่งทั้งสาธารณสุขและแพทย์จะทำงานอย่างเข้มแข็งและเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ

-จากการสอบสวนโรคและผลของการทำพุ่มค้นหาเชิงรุกใน จ.ภูเก็ต นำตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง มาตรวจได้ครบทั้งหมด ทำให้พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.5 เป็นร้อยละ 6.24 จึงได้นำมาขยายผลใน กทม. เบื้องต้นนำร่องตรวจในเขตคลองเตยและบางเขน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, acnews, newstv, แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์, the standard, workpointnews, ศูนย์ข่าวแบชพิภ, js100, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวี่ทุกช่อง

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ได้ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดูแล ป้องกัน รักษาโรคโควิด-19 ให้เข้าถึงคนพิการทุกประเภทและผู้ดูแล เช่น จัดทำตัวอักษรวีง/ภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน จัดทำสื่ออักษรเสียงสำหรับคนพิการทางการมองเห็น เปิดช่องทางให้คำปรึกษาการดูแลคนพิการ โทร. 0 2591 4242 ต่อ 6734 6728-9 หรือ สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 มีเครือข่าย อสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ออกเยี่ยมบ้าน ซึ่งจะส่งต่อข้อมูลมายัง สสจ. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ และสามารถขอความช่วยเหลือ ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนศูนย์ประชาชนดี 1300 ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ สถาบันสิรินธรฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในสถานพยาบาลทั่วประเทศ ได้แก่ การคัดกรองประเมินความเสี่ยงก่อนเข้ารับบริการ พิจารณาเลื่อนบริการและปรับรูปแบบบริการในกลุ่มมีความเสี่ยงสูง ปรับเพิ่มระบบบริการสำหรับคนพิการโดยจัดบริการการดูแลฟื้นฟูตามประเภทและระดับความพิการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, Chiangmainews, news1005

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ ได้จัดทำคำแนะนำการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะสถานประกอบการและกิจการ สถานบริการ สถานที่สาธารณะในชุมชน การจัดการมูลฝอย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน และให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือน รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนและชุมชนเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนบ้านในชุมชน หากพบคนในชุมชนมีอาการไข้ ไอ หรือเหนื่อยหอบ หรือมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางทันที เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยตามขั้นตอนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, ไอเอ็นเอ็น)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ลงนามคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-9 ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ขอความร่วมมือให้ผู้ถือใบอนุญาตปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการระบาดทั้งภายในครอบครัวและในชุมชน 7 ข้อ ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการสละมด้วยการสัมผัส โดยให้ยกมือสละมกันเท่านั้น 2.งดการไปร่วมละหมาดละหมาดอะฮ์หรือละหมาดวันศุกร์ที่มีสยิด 3.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน และงดการแบ่งปันอาหารให้แกกัน 4.หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก 5.กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิด ให้เปิดหน้าต่างและผ้าม่านเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 6.หากมีการสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยงเมื่อกลับเข้าบ้าน ให้รีบทำความสะอาดร่างกาย 7.เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้ปฏิบัติศาสนกิจภายในบ้าน เพื่อลดความเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกประกาศเรื่อง "แนวทางการให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ให้สถานพยาบาลเอกชนออกให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านพักของผู้ป่วยเป็นการชั่วคราวได้ โดย 1.ผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงตามที่ สธ. กำหนด 2.ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และต้องดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพ 3.การให้บริการโดยใช้ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 วัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องมือต้องได้รับอนุญาตจาก อย. และ 4.สิ่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต้องส่งในห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรอง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์, ผจก.รายวัน 360 องศา

-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำให้บริโภคผัก ผลไม้และสมุนไพร 3 กลุ่ม ซึ่งมีผลวิจัยว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของ

ประเด็นข่าว

ร่างกายต่อการติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 1.กลุ่มเสริมภูมิคุ้มกัน ได้แก่ พืชต่าง ๆ ซึ่งมีสารเบต้ากลูแคน และตรีผลา 2.กลุ่มที่มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ ดอกขี้เหล็ก ยอดมะยม ใบเหลียง ยอดสะเดา พักข่า มะระขี้นก ผักเชียงดา คენ้ำ มะรุม ผักแพว มะขามป้อม หรือสมุนไพรมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น ลูกหม่อน และผักผลไม้หลากสี ช่วยเสริมการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน 3.กลุ่มที่มีสารที่มีศักยภาพป้องกันกาติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ผักผลไม้ที่มีสารเฮสเพอริดิน และรูติน สูง ได้แก่ พืชตระกูลส้ม ส่วนผักผลไม้ที่มีสารเคอร์ซีตินสูง ได้แก่ พืชตระกูลขิง หอมแดง หอมหัวใหญ่ มะรุม ใบหม่อน และแอปเปิล สำหรับ กะเพรา มีโอเรียนทิน มีศักยภาพป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ รวมทั้ง เปลือกส้ม และใบหม่อน ใช้ขิงต้มแทนน้ำชาเพื่อป้องกันปอดบวมอักเสบจากการติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางของมณฑลหูเป่ย์ นอกจากนี้ ยังแนะนำเมนูอาหารไทย ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโควิด-19 ได้แก่ เมี่ยงคำ ต้มโคล้ง ส่วนเครื่องดื่มหรือน้ำสมุนไพร คือ น้ำตรีผลา

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ChiangmaiNews, INN, กรมประชาสัมพันธ์, region3

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัด สธ. เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, kapook, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, isaranews, แนวหน้า)

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เดินทางไปพร.ศิริราชเพื่อติดตามการใช้งานระบบ AI ที่ ก.ดิจิทัลฯ ร่วมกับ บ.หัวเว่ยฯ นำไปติดตั้ง เป็นอุปกรณ์ช่วยแพทย์และพยาบาลวิเคราะห์ความเสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 เบื้องต้นในผู้ป่วยที่มารับการรักษา พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฝากกำลังใจมาถึงทุกคน ชื่นชมในการทำงานที่มีความก้าวหน้าในทางที่ดีขึ้น โดยนายกฯ ได้พูดคุยกับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ สอดถามถึงการปฏิบัติงาน ชื่นชมและให้กำลังใจทุกคน ล่าสุดกรม.มีมติอนุมัติให้เงินพิเศษ ให้โควตา 2 ชั้น อายุราชการที่วิเศษ จ่ายเงินบุคลากรที่ติดเชื้อ และทำประกันสุขภาพให้ 320,000 กรมธรรม์ พร้อมทั้งยืนยัน รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บ. ครบ 3 เดือน และขอความร่วมมือทุกคนช่วยรัฐบาลในการลดผู้ติดเชื้อ ซึ่งสธ.ระบุว่าหาก 14 วันผู้ติดเชื้อลดลงหมายถึงควบคุมสถานการณ์ได้ หลังจากนั้นจะมีการปลดล็อกในบางมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, innnews, tnnthailand

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เผย บอร์ด สปสช. เห็นชอบการช่วยเหลือผู้ให้บริการ 2 เท่า ตามมติ ครม. หากได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่กรณีโควิด-19 ครอบคลุม อสม. ที่หน่วยบริการมีหนังสือมอบให้ปฏิบัติภารกิจโควิด-19 ช่วยเหลือใน 3 กรณี ดังนี้ 1.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายตั้งแต่ 480,000-800,000 บาท 2.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จ่ายตั้งแต่ 200,000-480,000 บาท และ 3.กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 200,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ประชาไท, ช่อง 5

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ กรณีนายกฯ ตั้ง ศบค. โดยให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก และถูกวิจารณ์ว่าเป็นการยึดอำนาจจากรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล ว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน สธ.มีขอบเขตอำนาจในการคัดกรองผู้ติดเชื้อและการรักษาพยาบาล ส่วนการบังคับใช้กฎหมายเป็นอำนาจของนายกฯ บัญชาการไปยังฝ่ายปกครองทั้งผู้ว่าฯ และตำรวจ เรื่องนี้ได้หารือกับนายกฯ เอง ยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการทำงาน

-รมว.สธ. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เยี่ยมชมการผลิตตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC ที่ บริเทิล บีซีเนิส โซลูชั่นส์ จำกัด พร้อมรับมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC จากตัวแทนกลุ่ม SOS to Medical Staff in COVID-19 Fight ตามโครงการ “หมอช่วยเรา เราช่วยหมอ” และกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด ได้เร่งรัดการจัดซื้อ รวมทั้งรับบริจาคเพื่อให้มีเพียงพอในยามวิกฤตต่อสู้ COVID-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, newstv, สำนักข่าวอิศรา, nationweekend

-นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา เปิดเผยว่า ได้จัดทำแนวทางการเตรียมระบบรองรับการระบาดโรคโควิด-19 จำนวน 7 ข้อ เพื่อเสนอไปยัง ผอ.ศบค. ประกอบด้วย 1.ทบทวนแผนการดำเนินงานรายจังหวัดโดยเร่งด่วนภายในเดือน เม.ย. ให้ครอบคลุมจำนวนผู้ป่วย ระบบการให้บริการ รวมถึงการวางแผนเผชิญเหตุแบบ worst case scenario เพื่อให้การดำเนินการไม่หยุดชะงัก และควรกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำรองไว้ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อาจกลับมาใหม่ และควรมีความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์การระบาดรุนแรง 2.ควรมีคณะทำงานด้านการป้องกันควบคุมโรค และระบบบริการการแพทย์ทุกจังหวัด 3.ควรคำนึงผลกระทบต่อจิตใจของผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และประชาชน ที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะเครียดเรื้อรัง และควรให้ความสำคัญกับภาวะ Burnout syndrome ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 4.จัดสรรงบประมาณ แหล่งงบประมาณ และช่องทาง ให้เป็นไปตามแผนและอำนาจการตัดสินใจของรัฐบาล 5.กลไกการติดตามประเมินผลผ่านช่องทางผู้ตรวจราชการ สธ. 6.สนับสนุนและส่งเสริมการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการแพร่ระบาดอย่างเป็นรูปธรรม 7.การวางแผนเตรียมการเพื่อเข้าสู่ระยะที่ 2 ต้องมีกลยุทธ์ผ่อนปรนอย่างมีเงื่อนไข และซึ่งยังคงมาตรการ Social Distancing อย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, isaranews)

-นายณัฐพงษ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง พร้อมด้วย นายชวิทย์ จันทร์ส เลขาธิการขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และแกนนำเยาวชน 10 คน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ มีข้อเสนอ ดังนี้ 1.ขอให้ ศบค.ออกมาตรการโดยด่วน ไม่ใช่แค่การขอความร่วมมือ 2.ขอให้จังหวัดเร่งฟื้นฟูตลาดสด-ตลาดนัด ที่ถูกสั่งปิดไปแล้วระยะหนึ่งเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาใช้บริการ ให้กลับมาเปิดบริการดังเดิม 3.ขอให้

ประเด็นข่าว

กทม. และอปท. สำรวจตลาดที่ยังอยู่นอกระบบ เพื่อดำเนินการให้อยู่ในระบบอย่างถูกต้อง และ 4.เครือข่ายขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บุคลากร อสม. หน่วยงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝ่าฟันกับวิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ได้มอบหมาย กทม. ก.มหาดไทย ดูแลตลาดแหล่งอาหาร และขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยตรวจสอบเฝ้าระวัง ส่วนข้อเสนอของเครือข่ายฯ จะนำเสนอผู้บริหารระดับสูง ที่งานที่ดูแลเรื่องตลาดสด ตลาดนัด โดยเฉพาะใน กทม.และต่างจังหวัดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก

-คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ย้ำว่า เวลานี้รัฐบาลจะต้องกำหนดมาตรการและเงื่อนไขการกลับมาเปิดกิจการ ให้ประชาชนผู้ประกอบการสามารถประกอบอาชีพและดูแลตนเอง ภายใต้อุปสงค์ทางด้านสาธารณสุข โดยพรรคจะมีข้อเสนอที่ชัดเจนภายใน 1-2 วัน นี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้รัฐบาลนำไปปรับใช้ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สปริงนิวส์, ข่าวสด

-นายจตุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ พม.เราไม่ทิ้งกัน ตามแนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” ในพื้นที่นาร่อง 286 ชุมชนในกทม. ที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เริ่มตั้งแต่ 19 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป และมีเป้าหมายจะลงพื้นที่จนครบ 286 ชุมชนภายใน 10 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isaranews

-ผศ.นพ.จักรวาล มณีฤทธิ์ ผอ.รพ.วชิรพยาบาล เริ่มประสานการช่วยรับส่งต่อผู้ป่วยโควิดจาก รพ.สังกัด สธ. ใน จ.นนทบุรี ทั้ง พระนั่งเกล้า-บางกรวย-บางใหญ่-บางบัวทอง-บางกรวย 2 มีการปรับบอร์ดสำหรับรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นห้องความดันลบทั้งห้องรวมและห้องแยก รองรับผู้ป่วยได้เกือบ 50 เตียง โดยจะรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤติ หรือเกินศักยภาพของ รพช.ทุกแห่งใน จ.นนทบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด นำสื่อข่าวเยี่ยมชมนวัตกรรมใหม่ “รถคุณหมอโรบอท 101” เพื่อสื่อสาร วิดีโอคอลระหว่างแพทย์ พยาบาล เกสเซอร์ กับผู้ป่วยโควิด-19 ให้ผู้ป่วยสามารถพูดคุยสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ได้โดยตรง รวมทั้งสามารถให้การรักษา ส่งยา และอุปกรณ์จำเป็นแก่ผู้ป่วย ลดการสัมผัสใกล้ชิดโดยไม่จำเป็น

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.มาตรการเตรียมพร้อมรับคนไทยกลับจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก สคบ. เผย วันนี้ (16 เม.ย.) จะมีเที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับประเทศ ได้แก่ จากมัลดีฟส์ 55 คน และ จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 119 คน ซึ่งทั้งหมดจะเข้าสู่สถานที่ควบคุมของรัฐ ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ขณะที่นักเรียนทุนเอเอฟเอสจากสหรัฐฯ 129 คน และกลุ่มคนไทยจากบังกลาเทศ 35 คน จะเดินทางมาวันที่ 17 เม.ย. ส่วนวันที่ 18 เม.ย. มีนักเรียนเอเอฟเอสจากสหรัฐฯ อีก 123 คน และวันที่ 19 เม.ย. อีก 160 คน ขณะนี้ ยังมีคนไทยตกค้างในต่างประเทศ ทั้งซาอุดีอาระเบีย สวีเดน นิวซีแลนด์ ก.การต่างประเทศติดต่อประสานงานและดูแลอำนวยความสะดวก สำหรับคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศ ก่อนขึ้นรถจะต้องนำสัมภาระที่ติดตัวมาทุกชิ้นให้เจ้าหน้าที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยรถบัสที่จอดจะมีระยะห่าง รับผู้โดยสารคันละ 20 คน เมื่อถึงสถานที่ควบคุมจะถูกคัดกรองโรคอีกครั้งก่อนเข้าสู่กระบวนการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, TNN, แปะซิฟิค, newstv

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เผย คนไทยที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 18 เม.ย. เบื้องต้นทราบว่าหากให้ผ่านทางช่องผ่านแดน 23 ช่องทาง ใน 5 จังหวัดภาคใต้ จะมีคนเข้ามาประมาณ 4,000 คน ซึ่งถือว่าเสี่ยงมาก ได้ประสานกับจังหวัดให้เข้าสู่ระบบกักตัวสังเกตอาการ 14 วันอย่างเคร่งครัด โดยด่านทางบกแต่ละช่องทางมีการจำกัดจำนวนคนเข้าประเทศ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ข่าวหุ้น, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ไอเอ็นเอ็น, ผู้จัดการ)

-พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ด้านตรวจด่านคัดกรอง การเข้า-ออกประเทศทางบก รองรับผู้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวร ตั้งแต่ 18 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ได้กำชับให้กองทัพบก ประสานงานกับแต่ละจังหวัด ด้านตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมทั้งด้านกฎหมายและสาธารณสุข ส่วนความคืบหน้าการดูแลสถานที่ควบคุมแห่งรัฐที่กองทัพได้รับมอบหมายให้จัดตั้ง 3 แห่ง คือ โรงแรมเดอะภัทรา, โรงแรมแอมบาสเตอร์ กทม. และ โรงแรมแอมบาสเตอร์ ชลบุรี ขณะนี้ 2 สถานที่แรก มีผู้เข้ารับการสังเกตอาการ 496 คน ส่วน โรงแรมแอมบาสเตอร์ ชลบุรี เตรียมพร้อมรับผู้เดินทางกลับจากมัลดีฟ 82 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77khaoded

-จ.สงขลา เตรียมรับคนไทยกลับจากประเทศมาเลเซียวันที่ 18 เม.ย.นี้ และตรวจเข้มทุกมาตรการการคัดกรองโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ของ สธ. โดยจัดสถานที่กักกันในพื้นที่ 2 แห่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายจากรัฐมนตรี เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา เผยถึงการเตรียมรับมือกับแรงงานไทยจากมาเลเซีย ว่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมทำการคัดกรอง สอบสวนโรค ก่อนเข้าสู่การกักตัว 14 วัน โรงแรมที่จะกักตัวมี 2 แห่ง ส่วนจำนวนต้องรอข้อมูลจากสถานทูตไทยในมาเลเซีย เบื้องต้นมีการลงทะเบียนแล้วเกือบ 100

ประเด็นข่าว

ราย และมีการทำข้อตกลงกับก.การต่างประเทศแล้วทำให้เดินทางเข้ามาทางด้าน อ.สะเดา ได้เพียง 100 คนต่อวันเท่านั้น

-มีรายงานข่าวจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ว่า กลุ่มแรงงานขมรมต้มยำกุ้ง 7,000-8000 คน ต่อรอขอยกเว้นการใช้ใบรับรองแพทย์ อ้างค่าตรวจแพง และ
ไม่มีความสะดวกในการเดินทาง เพราะมาเลเซียปิดประเทศถึงวันที่ 28 เม.ย.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยม State Quarantine ณ ศูนย์ประสานงานดูแลคนไทยในพื้นที่เฝ้าระวังโรค COVID-19 โรงเรียนการบิน
กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการควบคุมโรคของไทย โดยมีการวางมาตรการของทีมงานหลังครบกำหนดกักตัวคนกลับจาก
อินโดนีเซีย และพร้อมเตรียมรับการกักตัวนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสหรัฐฯฯ ทั้งนี้

2.กลุ่มหมอนวดแผนไทยร้องเรียนขาดรายได้-การเยียวยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ one31

-กลุ่มหมอนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ย่านลาดพร้าวกว่า 50 คน รวมตัวกันร้องเรียนหลังต้องปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่เดือนมี.ค. บางคนลงทะเบียน
เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากระบบแจ้งว่าเป็นผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นลูกจ้าง และมีใบรับรองการประกอบอาชีพถูกต้อง บาง
คนถูกแจ้งว่าเป็นเกษตรกร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย หมอนวดแผนไทยเป็นอาชีพแรกที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่พบ
หมอนวดแผนไทยจำนวนมากไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีทั้งผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหมอนวดแผนไทยในระบบ 140,000
ราย และกลุ่มหมอนวดแผนไทยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนประมาณ 50,000 ราย จะเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด โดยรายได้ช่วยเหลือจะได้
เร่งอุทธรณ์เพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้อง

3.ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ)

-แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ถูกกักตัว 28 คน หลังคนไข้โควิด-19 ปกปิดข้อมูล ต้องหยุด
ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปชั่วคราว รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน นายอำเภอ ผอ.รพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชุมกันเร่งด่วนแก้ไขวิกฤติ

4.การแชร์ข้อมูลผิด

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict

-โพสต์ข้อความ ระบุว่า กรณีมีการแชร์ข้อความว่า “ที่สัปดาห์ จะมีการปล่อยคนไทยที่กลับจากต่างประเทศพื้นที่สีแดง 8,000 กว่าคน” นั้น ข้อมูลที่
ถูกต้องคือ คนที่กักตัวที่สัปดาห์มี 419 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากสหรัฐฯฯ เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ ซึ่งกักตัวครบ 14 วันแล้ว ไม่มีอาการป่วย
ใดๆ จึงกลับบ้านได้

5.การนำเข้ายา พาวีพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย)

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เผยว่า ได้ทำสัญญานำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตยาพาวีพิราเวียร์กับประเทศจีน เพื่อการรักษาโรคโควิด-19
แล้ว อยู่ระหว่างรอวัตถุดิบเข้ามาเพื่อทำการทดสอบการคงตัว การแตกตัว การดูดซึม หากมีประสิทธิภาพจะส่งให้ อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรวจสอบเรื่องคุณภาพมาตรฐานต่อไป และหากผ่านจะผลิตยาดังกล่าวในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องหรือสายพานการผลิตใหม่ คาดว่า
วัตถุดิบสำหรับทดสอบนำเข้าในสัปดาห์หน้า ขณะนี้ไทยมีอยู่ในสต็อกประมาณ 200,000 เม็ด ถ้าจะให้มั่นใจต้องมียาอย่างน้อย 1 ล้านเม็ด และจะมี
การเจรจากับญี่ปุ่นเพื่อขอซื้อเพิ่ม

6.สร้างความเข้าใจกับประชาชนประเด็นสถานที่กักกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงประเด็นข่าวบ้านในพื้นที่คัดค้านการจัดตั้งสถานที่กักตัวเพราะเกรงว่าจะ
กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อ ว่า การเป็นสถานที่กักกัน หลักเกณฑ์หนึ่งที่สำคัญอย่างมาก คือ การทำความเข้าใจกับคนในชุมชนที่อยู่โดยรอบ ให้
เข้าใจว่าคนที่เข้ามาอยู่ไม่ได้ป่วยแต่มาอยู่เพื่อสังเกตอาการ หากป่วยจะได้นำเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที และโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์มีระบบกำจัดขยะ
บำบัดน้ำเสีย และระบบกรองอากาศ ไม่ต่างจากรพ. ในสถานที่กักกันไม่ได้อนุญาตให้คนทั่วไปเข้า ขณะเดียวกันคนที่ต้องเข้ารับการกักกันก็ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ออกนอกสถานที่

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ระบุ การมีสถานที่กักกันในพื้นที่ช่วยลดโอกาสเสี่ยงคนในชุมชนติดเชื่อได้มากกว่าการไม่มี ไม่อยาก
ให้มีการตีตราหรือรังเกียจ

7.กรณีแมทธิว-ลิเดีย ผลตรวจยังเป็นบวก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เปิดเผย ผลตรวจโควิด -19 แมทธิว-ลิเดีย เลือดยังเป็นบวก แม้ได้ทำการตรวจ PCR ด้วยวิธีการ
นำสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกไปตรวจหาเชื้อ แต่มีโอกาสที่สารคัดหลั่งที่นำไปตรวจอาจจะมีซากเชื้อที่ตายแล้วปะปนอยู่จึงทำให้ผลตรวจออกมาเป็นบวก
ดังนั้น ทางแพทย์ที่รักษาควรเพิ่มวิธีการตรวจด้วยการเพาะเชื้อ ทางแพทย์ได้ยอมรับว่าเคสในลักษณะนี้ถือเป็นข้อมูลใหม่ที่ทางการแพทย์ยังต้องเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

ประเด็นข่าว

รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, prachachat, innnews, newtv, thebangkokinsight, koratdaily, mthai, tnn, chiangmainews, workpointnews)

-โฆษก ศคช. เผย มี 25 จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ใน 14 วัน ซึ่งบางจังหวัดเคยมีผู้ป่วยติดเชื้อแล้วและรักษาหายแล้ว ประกอบด้วย เชียงราย เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สระบุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ และ อุทัยธานี และมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี อ่างทอง

-**กาฬสินธุ์** เขียนมวยป่วยโควิดรายแรกหายเป็นปกติ กลับบ้านได้แล้ว

-**ปราจีนบุรี** พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 8 ราย รักษาหายแล้ว 3 ราย ด้านผู้ว่าฯ ยืนยันจัดการศพผู้ป่วยโควิดรายแรกรัดกุม มั่นใจในความปลอดภัย

-**ยะลา** ผู้ว่าฯ ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีประชาชนเข้ารับสิ่งของบริจาคที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลาในลักษณะแออัดเปียดเสียด เสี่ยงติดโควิด-19 ทำให้ สสจ.ยะลาต้องปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม นอกเหนือจากภาระหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติอย่างหนักและเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้ว

-**ขอนแก่น** พบผู้ติดเชื้อรายที่ 6 หลังจากไปเที่ยวพญา โดยพอกับแม่ติดโควิด-19 ด้วย

-**ภูเก็ต** ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังคงยอดเดิมที่ 191 ราย

-**ชลบุรี** เตือนผู้ใช้บริการฟู้ดแลนด์พญา เมื่อ 5 เม.ย. สังเกตอาการของตัวเอง หากพบมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจให้แยกตัวจากผู้อื่นทันที

-**ชุมพร** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย โดย 1 รายเสียชีวิตแล้ว รวมผู้ติดเชื้อสะสม 8 ราย

-**แม่ฮ่องสอน** เปิดห้องแล็บศูนย์ตรวจเชื้อโควิด-19 แห่งแรก สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว

-**เชียงใหม่** ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นวันที่ 8 สถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่อง มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มอีก 1 ราย

สถานการณ์อื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เตือนผู้ใช้ใบรับรองแพทย์ปลอมเคลมเงินประกันภัยโควิด-19 อาจเข้าข่ายฉ้อฉล มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, newstv, nationtv

-การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงทะเบียนขอรับสิทธิเยียวยาตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.-15 พ.ค. 63 คุณสมบัติที่เข้าข่ายคือ ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว ถูกสั่งพักงาน ถูกเลิกจ้าง รายได้ลดลง ผ่าน Line : @nha.thailand หรือเว็บไซต์ <http://covid.nha.co.th>

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newstv

-เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง อ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส ควบคุมตัวแรงงานไทย 94 คนหลบหนีเข้าประเทศที่ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะกักตัวดูอาการ 14 วัน ตามมาตรการ สธ. อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล พัฒนานวัตกรรมเพิ่มความแม่นยำตรวจ COVID-19 เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยวิธี real-time RT-PCR โดยอาศัยการตรวจวิเคราะห์ RNA ในส่วนของ Housekeeping gene จากเซลล์มนุษย์ ช่วยตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างตรวจ และป้องกันการแปลผลผิดพลาด นับเป็นห้องปฏิบัติการตรวจ Covid-19 แห่งแรกของประเทศไทยที่ริเริ่มนวัตกรรมดังกล่าว

Fakenews

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-จากที่มีการแชร์ "อ้างวิจัยจากสหรัฐอเมริกาว่าชาวโหดต้ม ช่วยล้างพิษ ด้านอนุมูลอิสระ ด้านเซลล์มะเร็งได้" สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวมีส่วนจริงเพียงบางส่วน ในผักข้าวโพดที่ต้มพร้อมเปลือกด้วยอุณหภูมิ 115 องศาฯ จะมีกรดฟูโรลิกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ไม่ใช่สารที่นำไปล้างพิษหรือต้านมะเร็งได้โดยตรง เพราะการกินผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพียงอย่างเดียวเพื่อต้านมะเร็งนั้น ยังไม่มีงานวิจัยที่ระบุแน่ชัด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, xinhua, ผู้จัดการ, ไทยรัฐออนไลน์, ไทยโพสต์, thaiquote, แนวหน้า, เดลินิวส์, เนชั่นทีวี, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, efinancethai, mthai, workpointnews)

-**องค์การอนามัยโลก** ไม่แนะนำให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (OPV) ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

-**สหรัฐฯ** ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า ขณะนี้สหรัฐฯ ได้ผ่านจุดสูงสุดของการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่แล้ว คาดว่าจะสามารถกลับมาเปิดประเทศได้อีกครั้งเร็วๆ นี้ ด้าน นายแอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ออกคำสั่งให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือสิ่งปิดคลุมใบหน้าขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ และจะปรับแก้รายงานยอดผู้เสียชีวิต โดยนับรวมผู้ที่ถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากโรคนี้แต่ไม่เคยได้รับการตรวจ

-การประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล บรรดาผู้นำได้สนับสนุนข้อเสนอของไทย

ประเด็นข่าว

เกี่ยวกับการจัดตั้ง "กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19" เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและวัคซีน

-ลาว สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ แจ้งแนวทางการปฏิบัติแก่คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรทางบก ต้องแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า พร้อมใบรับรองแพทย์ และต้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยจากระบบลงทะเบียนออนไลน์

-เกาหลีใต้ ใช้ 4 นโยบายหลักในการป้องกันและควบคุม COVID-19 ทำให้สถานการณ์ของเกาหลีใต้ดีขึ้น ดังนี้ 1.เปิดเผยข้อมูลความเป็นจริงทั้งหมด โปร่งใส 2.การกักกันเชื้อและการชะลอการแพร่ระบาด 3.ระบบการตรวจโรคและรักษา มี รพ. และเตียงผู้ป่วยเพียงพอ และ 4.รับการคัดกรองอย่างกว้างขวาง และระบบการติดตามผู้ป่วยสงสัย นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเสริมคือ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่โบสถ์ออนไลน์

-อินเดีย ขึ้นบัญชี 6 เมืองใหญ่เป็นพื้นที่สีแดงเฝ้าระวังโควิด-19 ได้แก่ กรุงนิวเดลี, เมืองเจนไน, มุมไบ, บังกาลอร์, โกลกาตา และไฮเดอราบัด

-กัมพูชา ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ 4 วันติดต่อกัน และรักษาหายแล้วกว่า 80%

-เดนมาร์ก สถานรับเลี้ยงเด็ก ร.ร.อนุบาล และ ร.ร.ประถม เปิดโรงเรียนเป็นประเทศแรกในยุโรป

-จีน รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ 6,764 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจากต่างประเทศ 588 ราย นับถึง 14 เม.ย.

-ญี่ปุ่น ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ แจกหน้ากากผ้าให้ประชาชนทุกบ้าน พร้อมมีมาตรการช่วยเหลือคนละ 1 แสนเยน (ราว 3 หมื่นบาท)

-ฝรั่งเศส ลูกเรือ 668 คน บนเรือบรรทุกเครื่องบิน ติดโควิด-19

-สิงคโปร์ พบผู้ป่วยเพิ่ม 447 ราย นับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด ผู้ป่วยสะสม 3,669 ราย

-สวีเดน ยืนยันไม่ล็อกดาวน์ แม้ยอดติดเชื้อ-ตายเพิ่ม

-อิหร่าน นายพล Hossein Salami แห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน เปิดตัวเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด-19 อ้างสามารถตรวจจับเชื้อได้ใน 5 วินาที ที่ระยะ 100 ม.

-สถานการณ์ทั่วโลก ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 2,083,304 ราย รักษาหายแล้ว 509,997 ราย เสียชีวิต 134,616 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ 644,089 ราย สเปน 180,659 ราย อิตาลี 165,155 ราย ฝรั่งเศส 147,863 ราย และเยอรมนี 134,753 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย

-กล่าวว่า การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นอกจากนายกฯ จะเสนอให้จัดตั้ง "กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19" และใช้ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นฟูประเทศแล้ว ยังมอบชุดตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ประเทศไทยผลิตได้เองให้กับผู้นำอาเซียนประเทศละ 10,000 ชุด เป็นการโชว์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยได้เป็นอย่างดี โดยเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ ม.มหิดล ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ บ. สยาม ไบโอไซเอนซ์ ใช้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ชุดตรวจ 20,000 ชุดแรกมอบให้นายกฯ นำไปแจกให้รพ.และห้องแล็บทั่วประเทศ และจะทยอยส่งมอบจนครบ 100,000 ชุด ในเดือนเม.ย. และ 1 ล้านชุดภายใน 6 เดือน ทั้งนี้ บ. สยาม ไบโอไซเอนซ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นด้วยเงินทุน 5,000 ล้านบาท เพื่อวิจัยพัฒนาผลิตยาในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มี บ. ทูลดาวน์ลิ้ง ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้น 100% ทำงานร่วมกับ ม.มหิดล และยังร่วมกับรัฐวิสาหกิจยาของคิวบา วิจัยและพัฒนาวัคซีนมะเร็ง ซึ่งจะผลิตออกจำหน่ายทั่วโลกในปี 2564 โดยมีฐานผลิตที่ประเทศไทย และโครงการนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้งาน BCG-Health ของ อว. ร่วมลงทุนกับ สยาม ไบโอไซเอนซ์ ฝ่ายละ 65 ล้านบาท และ อว. ยังสนับสนุนการพัฒนาชุดตรวจแบบ LAMP ที่ให้ผลตรวจรวดเร็วขึ้น จะเริ่มผลิตออกมาใช้จริงได้ในเดือนเม.ย.นี้ เพื่อสนับสนุนและทดแทนชุดตรวจแบบ RT-PCR และยังพัฒนาชุดตรวจแบบ CRISPR-cas ที่ใช้เวลาสั้นลงอีก ถ้านายกฯ ทุ่มเงินสนับสนุนให้ผลิตส่งออกไปขายทั่วโลกเพื่อหารายได้เข้าประเทศ และจะทำให้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วย

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มประเทศอาเซียนยังรุนแรง ยอดติดเชื้อในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ มากกว่า 5,000 ราย ส่วนสิงคโปร์ติดเชื้อวันเดียวเพิ่ม 447 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 3,699 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่เกี่ยวข้องกับหอพักแรงงานต่างด้าว ทำให้ต้องกักตัวแรงงานต่างด้าวหลายพันคน ผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องกันในการประชุมสุดยอดผู้นำสมัยพิเศษผ่านระบบการประชุมทางไกลครั้งแรกว่า จะร่วมกันต่อสู้กับ "วิกฤติสาธารณสุขครั้งรุนแรงที่สุด" ในรอบ 100 ปี เพื่อให้ภูมิภาคกลับมาปลอดภัยอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-ดร.ภก.นรภัทร ปิสิริกันต์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กองผลิตวัคซีนจากไวรัส ฝ่ายชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม กล่าวถึง การพัฒนาวัคซีนว่า องค์การอนามัยโลกเปิดเผยรายชื่อทีมวิจัยวัคซีนอย่างเป็นทางการมี 70 บริษัท และมี 3 บริษัทอยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์ ได้แก่ บ.โมเดอร์นา และ บ.อีโนวิโอ ของสหรัฐฯ กำลังทดสอบเฟส 1 และบ.แคนซิโน ไบโอดีคัล กำลังทดสอบเฟส 2 และอ.ของทั้ง 2 ประเทศอาจใช้ช่องทางขึ้นทะเบียนแบบฉุกเฉินสำหรับไทย จะมีวัคซีนใช้จาก 2 วิธี คือนำวัคซีนต้นแบบจากต่างประเทศเข้าร่วมทดสอบทางคลินิกในประเทศ และพัฒนาวัคซีน ซึ่ง 1 ใน 70 บริษัทที่องค์การอนามัยโลกประกาศ มีบริษัทของไทยด้วย คือ บ. ไบโอเนต เอเซีย นอกจากนี้ ยังมีทีมค้นคว้าวิจัยด้านวัคซีนของประเทศไทยอีกหลายทีมที่ทำงานร่วมกัน อาทิ จุฬาฯ ม.มหิดล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ อภ. ภายใต้งานสนับสนุนเชิงนโยบายจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์

-กล่าวถึงการทำหน้าที่โฆษก ศบค. ของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ว่า ได้นำความรู้ความสามารถด้านจิตวิทยาามาปรับใช้ รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็กลางทุก

ประเด็นข่าว

ด้านเพื่อให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าวิกฤติ รวมทั้งยึดหลักความเป็นแพทย์ให้ความรู้การปฏิบัติตัวในช่วงเกิดการแพร่ระบาด สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนให้กับสังคมและสลายการแบ่งขั้ว เสมือนเป็นหน้าไฟให้กับนายฯ รัฐบาล และ ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1

-กล่าวถึงมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นระบบในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งดูแลด้านโรคติดเชื้อเป็นหลักมาตั้งแต่ปี 2501 ผ่านการพัฒนาจนมีมาตรฐานระดับสากลมาถึงปัจจุบัน

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย

-เสนอจดหมายจาก แมวขาว กล่าวว่า มีเรื่องน่าขบขัน คือ ยอมบรรจุพนักงาน ก.สาธารณสุข 45,000 คนเป็นข้าราชการ ที่ผ่านมา คปร. ระบุว่าแพทย์ในระบบราชการเพียงพอและจะไม่บรรจุเพิ่ม แต่ให้เพิ่มพนักงานของรัฐที่มีสวัสดิการต่ำ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รู้ว่ามีปัญหาขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือแพทย์จริง ดังนั้น บุคลากรในระบบสาธารณสุขจะต้องเป็นข้าราชการอย่างเดียว เพราะถ้า ผอ.รพ.เป็นพนักงานของรัฐ แต่เสมือนใน สธ.เป็นข้าราชการจะไม่มีใครอยากเรียนแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ เกษมราษฎร์

-กล่าวว่า พท.นพ.ภพกฤต ภพธรังกูร จนท.กองส่งเสริมและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก ระบุในการแถลงข่าวว่า การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 โดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ แนะนำให้เช็ดมากกว่าการพ่นน้ำยา เนื่องจากจะทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศ รวมทั้งไม่สามารถช่วยเรื่องการควบคุมโรคแต่ทำให้ประชาชนมั่นใจได้ ด้านสมาคมโรคติดต่อเตือนหลายหน่วยงานว่าการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสไม่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และยังอาจเป็นอันตรายต่อคนได้ รวมทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ บ้านทิพย์หน้า 4

-กล่าวถึง จำนวนผู้ติดเชื้อ จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และจังหวัดที่ป้องกันดีจนทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 14 วัน ขอให้ความร่วมมือยังอยู่ที่ 90% อย่าเพิ่งรีบผ่อนคลายมาตรการ ไม่เช่นนั้นอาจเป็นเหมือนญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-นายฯ กล่าวถึงบทบาทอาเซียนร่วมมือต้านภัยโควิด-19 โดยเสนอ 5 แนวทางสำคัญ คือ 1.อาเซียนต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ร่วมกันจัดตั้งกองทุนอาเซียนจัดสรรเงินมาใช้ รวมถึงการจัดซื้อชุดตรวจ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 2.อาเซียนควรต้องร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 3.สนับสนุนให้อาเซียนใช้เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีใหม่ๆ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคให้มากขึ้น 4.ให้อาเซียนถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการต่อสู้โควิด-19 และ 5.ควรเสริมสร้างบทบาทของเลขาธิการอาเซียน ในการเป็นผู้ประสานงานการให้ความช่วยเหลืออย่างมีระบบและทันเหตุการณ์

สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ เศรษฐกิจ

-กล่าวว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อในสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการใช้ AI มาทำงานแทนมนุษย์ เชื่อมต่อกับโครงข่าย 5G ซึ่งเลขาธิการ กสทช. ระบุว่าได้เร่งรัดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตั้งสถานีฐานใน รพ. เพื่อทำการรักษาทางไกลด้วยระบบ 4G และ 5G ใน 4 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน โรคตา และผิวหนัง ช่วยประหยัดเวลา ค่าเดินทาง ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และขอให้เร่งเปิดบริการ 5G เชิงพาณิชย์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนต้องกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่หลายพื้นที่ในต่างจังหวัดมีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านกลัวว่าจะกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายโรค อยากให้คนไทยเข้าใจว่าเป็นสถานที่ที่จะช่วยให้คนในชุมชนปลอดภัยมากขึ้น เพราะการนำคนที่เป็กลุ่มเสี่ยงมาอยู่ในสถานที่เฉพาะจะทำให้ลดโอกาสแพร่เชื้อต่อไปให้คนอื่น ๆ ในชุมชนได้ดีกว่าการไม่มีสถานที่เฉพาะ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-กล่าวถึง สารฆ่าเชื้อ (Disinfectant) ประเภทต่างๆ ความเป็นพิษ ข้อดี และข้อเสีย เพื่อการใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

วิธีป้องกันอันตรายจากแสงแดด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่นทีวี)

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ทำให้แสงแดดเกิดอันตรายต่อผิวหนังมากที่สุด คือ 10.00-15.00 น. โดยสังเกตได้จากอาการผิวไหม้แดง แสบร้อนทุกครั้งที่ออกแดด โดยแสงที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังมากที่สุด คือ แสง UV ทำให้ผิวแดงไหม้ คล้ำ แห้งกร้าน เป็นฝ้า ตกกระ แก่ก่อนวัย และอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งของผิวหนังได้ในระยะยาว

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ผิวหนังที่ถูกแสงแดดเป็นประจำมีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการตากแดด ใส่เสื้อแขนยาวคอปิด กางร่มหรือใส่หมวกปีกกว้าง และทาครีมกันแดดที่เหมาะสมกับผิวและมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด จาก UVB และ UVA

กาแฟผสมยาปลูกเชื้อ

ที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ (kapook, สปริงส์นิวส์, Innnews, เนชั่นทีวี, เดลินิวส์, New18)

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า Health Sciences Authority (HSA) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้แจ้งเตือนพบ ซิลเดนาฟิล และ ทาดาลาฟิล ซึ่งเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จ และจากการสืบค้นข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

ประเด็นข่าว

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของ ออย. พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการขึ้นทะเบียนกับ ออย. จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อมารับประทาน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอันตรายถึงชีวิต

อันตรายจากการหยุดเหล้ากะทันหัน

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า สุรา มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ทำให้สมองเสื่อม ความคิดความจำบกพร่อง มีผลต่อดับ ระบบทางเดินอาหาร เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยพิษแบบเฉียบพลัน ทำให้ขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ และพิษแบบเรื้อรัง ผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังจะหมกมุ่นกับการหาสุราดื่มตลอดเวลา ทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ในรายที่ดื่มจนติดจะเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางจิต เช่น ซึมเศร้า อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร มีอาการประสาทหลอน หูแว่ว หวาดระแวง ระบบความจำบกพร่อง สมองเสื่อม มีปัญหาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความผิดปกติทางอารมณ์ และพฤติกรรม

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ที่มีอาการพิษสุราเรื้อรังและดื่มแบบเสี้งรุนแรง ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ดื่มมากกว่าตั้งแต่ 5 วัน ต่อสัปดาห์ขึ้นไป และดื่มวันละมากกว่า 5 ดื่มมาตรฐาน (เบียร์ 4 กระป๋องหรือ 2 ขวดใหญ่, เหล้าแดงครึ่งแบน) เมื่อหยุดดื่มอย่างกะทันหันจะทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน มักพบอาการมือสั่น เหงื่อออก เป็นไข้ สับสน กระวนกระวาย นอนไม่หลับ เห็นภาพหลอน หวาดระแวง อาจทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่น ชักเกร็ง และอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หากมีอาการดังกล่าวให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือเข้ารับการรักษา

ข่าวปลอมดื่มกระชาย-น้ำผึ้งมะนาว

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก

-กรณีมีข้อความแนะนำคนอายุ 40 ตอนเช้าให้ดื่มกระชาย+น้ำผึ้งมะนาว ทุกวัน จะช่วยบำรุงสมอง มดลูก กระดูกและผมร่วง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว

ข่าวปลอมลดน้ำหนักด้วยไข่ต้ม

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์

-กรณีมีข้อความประเด็นกินไข่ต้มทำให้น้ำหนักลงได้ 10 กก. ภายใน 14 วัน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน และการลดน้ำหนัก 10 กก. ภายใน 14 วัน เร็วเกินไปอาจทำให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายเสีย และเกิดปัญหาโยโย่เอฟเฟกต์

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

